



'บิ๊กเด่น' สั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม



สก๊อปพิเศษ

๑ กักดี วีระรัตน์

ปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ รวมถึงปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ที่ตำรวจไทยต้องเข้ามาให้การบริการ จะผ่านร้อนผ่านหนาว และท่ามกลางกลางสายฝนที่โปรยลงมา อย่างไรก็ตาม ตำรวจไทยพร้อมรับใช้ประชาชนเสมอในฐานะ "ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์" ให้สมกับคำนิยามที่ว่า สุขเกิดปวงประชา ตำรวจกล้าจะคุ้มภัย

แม้ว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุไต้ฝุ่น "โนรู (NO RU)" ฉบับที่ 4 (251/2565) ที่มีศูนย์กลางบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันออกของเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 27-28 ก.ย.65 และมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกของไทย ประกอบกับร่องมรสุมที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นจึงทำให้มีฝนตกหนักทั่วประเทศในห้วง 28 ก.ย.-1 ต.ค.2565 จึงให้ประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน

ตามประกาศฉบับที่ 19 ว่า พายุโนรู ได้ลดระดับเป็นพายุดีเปรสชัน และพัดเข้าถล่มไทยเมื่อเวลา 04.00 น. ของ



วันนี้ (29 ก.ย.) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประ

มาณ 55 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อย ด้วยความเร็วประมาณ 10 กิโลเมตร



ต่อชั่วโมง คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับในระยะต่อไป ประกอบกับร่องมรสุมที่ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นจึงทำให้มีฝนตกหนักทั่วประเทศจึงให้ประชาชนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน

ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีสั่งกำชับให้ทุกหน่วย บชน., ก.1-9 และหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุปฏิบัติการช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งทหาร ฝ่ายปกครอง ป้องกันภัยจังหวัด และกรมทางหลวงในเรื่องถนนหนทาง ย้ำตำรวจ ดชด.คอยติดตามข่าวสารเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามพื้นที่เสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากตามแนวภูเขา

โดยให้ทุกหน่วยจัดกำลังจิตอาสาชุดปฏิบัติการต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือและยานพาหนะ เช่น ชุดขนย้ายประชาชนและสิ่งของ มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการบรรเทาสาธารณภัย และเข้าช่วยเหลือด้านต่างๆ มีชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือรถเสียจากน้ำท่วม กีดขวางการจราจร จัดการจราจรหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วม ถนนหนทางที่ขาดพร้อมอำนวยความสะดวกเส้นทางสัญจร และชุดสายตรวจคอยป้องกันเหตุอาชญากรรม ไม่ให้คนร้ายมาฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชนที่เดือดร้อน รวมทั้งติดตามข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ จึงสั่งการให้ ตร. เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมใน



หลายพื้นที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้น และมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงสั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น พร้อมจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเพื่อตรวจตราบ้านเรือนประชาชนป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพที่จะเข้ามาฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน

นอกจากนี้ได้กำชับให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพล และอุปกรณ์ ยานพาหนะต่างๆ เพื่อรองรับภารกิจอย่างเร่งด่วน รวมทั้งได้สั่งทุกพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ พร้อมส่งเรือตำรวจน้ำ-อุปกรณ์ต่างๆ ลงพื้นที่ และจัดชุดออกตรวจพื้นที่ที่วันมิจฉาชีพก่อเหตุซ้ำเติมประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์สุขของประชาชนในช่วงสถานการณ์ที่มีอุทกภัย

ด้านการช่วยเหลือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดเรือตำรวจน้ำเข้าพื้นที่ซึ่งบางส่วนได้ไปถึงแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการช่วยเหลือประชาชน และมีเรื่องของการช่วยเหลือตำรวจด้วยตนเองซึ่งพยายามทำให้ฟังก์ชันการทำงานของตำรวจยังทำงานได้อยู่ตลอด ทั้งการรับแจ้งความ หรือการไปถึงที่เกิดเหตุ โดยมีการช่วยเหลือเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยด้วย อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ตามที่ร้องขอมา ได้กำชับให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์บริหารเหตุการณ์ กรณีที่มีความช่วยเหลือ หรือต้องการความช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องมีการรวมศูนย์และบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสบียงอาหารต่างๆ



เข้าสู่พื้นที่ประสบภัย ขณะนี้ยังไม่มีความช่วยเหลือชัดเจนแต่อย่างใด

ทั้งนี้จะมีการติดตามประชุมการทำงานกันทุกวัน ตำรวจจะต้องทำงานเรื่องของการไปถึงที่เกิดเหตุ รวมถึงการเข้าให้การช่วยเหลือต่างๆ ได้ ซึ่งในที่ประชุมได้สอบถามเรื่องของจุดบริการต่างๆและประชาสัมพันธ์การติดต่อขอรับความช่วยเหลือ

การสอบถามเส้นทางจราจรให้ประชาชนได้รับทราบ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือ หรือต้องการสอบถามเส้นทางจราจรสามารถโทรศัพท์สอบถามมายังสายด่วน 191 สายด่วน 1193 หรือสายด่วน 1599 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง”